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การถอดเสียงค ากล่าวของนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.กต. ต่อสื่อมวลชนไทยและ 
ต่างประเทศในงาน ‘Meet the Press’ เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 

ขออนุญาตสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายอีกครั้งนะครับ แล้วก็ต้องขอประทานโทษท่ีใช้เวลาพอสมควร จริงๆ ผม
ก็อยากจะเจอทุกท่านตั้งแต่แรกๆ แต่ว่าอย่างที่โฆษกกระทรวงฯ ได้พูดไปแล้วนะครับว่าพอดีเข้ามาผมมีงานเยอะก็
เลยต้องขอเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับ ก็เพ่ือไม่ให้เสียเวลาผมขออนุญาตเล่าสู่กันฟังนะครับกับพ่ีน้องสื่อมวลชน
ทั้งหลายว่า ภาพรวมในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาฯ  
นะครับ มีหลายเรื่องที่อยากจะมาแชร์กับพ่ีน้องสื่อมวลชน 

เรื่องท่ีหนึ่ง คือ การฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ เรียกร้องความเชื่อมั่นของต่างประเทศกลับมาสู่ประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน 
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา นี่ผมไม่ได้โทษใครทั้งสิ้น แต่เนื่องจากประเทศไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับ 
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส สูญเสียเวลา แล้วก็ศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยไป รวมทั้ง
ความขัดแย้งทั้งหลาย ท าให้ความสนใจของประชาคมโลกกับประเทศไทยนั้นหายไป เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผม
อยากจะท า คือ จะฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ แล้วก็ดึงความสนใจของต่างประเทศกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้
ประเทศไทยมีบทบาท และมี key role ในประชาคมโลก ไม่ใช่เฉพาะในประชาคมโลกแต่ใน region  
หรือในเวทีการเมืองที่เป็น regional ผมก็ต้องการที่จะผลักดันตรงนั้นด้วย 

1. การฟื้นฟูภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันของต่างประเทศต่อประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยเป็นการเร่งด่วน  

สิ่งหนึ่งที่อย่างที่เรียนแล้วคือ ต้องการน าประเทศไทยกลับมาสู่ความสนใจอีกครั้งหนึ่งและเน้นบทบาทของประเทศ
ไทย เพราะฉะนั้นในเรื่องส าคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านธุรกิจ การค้าการลงทุน  
การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีผลต่อประเทศไทย ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลของท่านนายกฯ
เศรษฐาฯ เน้นในเรื่องของการท าธุรกิจ ไม่ใช่แค่เพียงการมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่ต้องการเน้นใน 
เรื่องของการท าธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีเป็นมิตรประเทศของเรา เพราะในปัจจุบัน นโยบาย
ส าคัญสุดของรัฐบาล คือ การบอกให้กับประชาคมโลกได้รับทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยกลับคืนสู่การเป็นประเทศที่
เป็นประชาธิปไตย  

ขณะเดียวกันเราก็ open for business และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่จะท าธุรกิจกับ
ประเทศไทยได้มากไปกว่าช่วงนี้ เพราะรัฐบาลชุดนี้เป็น pro-business ท่านต้องการอย่างยิ่งที่จะท าธุรกิจร่วมกัน
กับมิตรประเทศทั้งหลาย  

อีกด้านหนึ่งที่จ าเป็นต้องเน้น คือ เรื่องของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นในเรื่องของ economic-oriented 
policy จริง ๆ แล้วผมมองมานานแล้วว่า ในโลกอนาคตและในโลกปัจจุบัน public policy กับ foreign policy 
ต้องสอดรับกันให้ดี หลาย ๆ ประเด็นเลยทีเดียวที่เรื่อง public policy ใกล้เคียงกับด้าน foreign policy  
public policy กับ foreign policy ต้องไปด้วยกัน สอดคล้องกัน และสิ่งส าคัญท่ีสุดต้องเป็นลักษณะของ  
win-win scenario นั่นก็คือท าให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ  public policy จะต้อง benefit ให้กับประชาชน
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รากหญ้าของทั้งสองประเทศ ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งเพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้นนะครับ ที่ผมเรียนว่าประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางก็คือการท าให้นโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องของการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศท้ังสองเนี่ยน ามาสู่ซึ่งความกินดีอยู่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนของทั้งสองประเทศ ผมมองว่าตรงนี้จะ
เป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและค่อนข้างยั่งยืนนะครับ  

ทุกท่านคงทราบดีว่าประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบันเราพ่ึงพากับธุรกิจหรือปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมากเห็นได้
จากการค้าการลงทุนนะครับ การค้าเกือบ 70% ของ GDP ของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศ
เพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งส าคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากเรื่องของการค้า การลงทุนเอง
เราก็ต้องการดึงดูดการลงทุนเข้ามา แต่ในขณะเดียวกันแล้วก็ต้อง move up value chain ของเรา ต้องสร้างขีด
ความสามารถ ศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือดึงดูดการลงทุนนะครับ เรื่องแรงงานเราก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้อยู่ 
ใน scale เดียวกับท่ีหลาย ๆ ประเทศต้องการเห็น รวมทั้งต้องวางรากฐานของแรงงานและการศึกษาเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถพัฒนาและรองรับความเจริญเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผมยกตัวอย่างเช่น เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งรัฐบาล
ต้องการจะส่งเสริม เพราะฉะนั้นเรื่องแรงงาน เรื่องการศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ทั้งหมดนี้จะน ามาซึ่งความอยู่ดีกิน
ดีให้กับประเทศไทย และก็ให้กับประชาชนชาวไทย 

ดังนั้น บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศจะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผมได้คุยกันท่านผู้บริหาร วันนี้จริง ๆ   
มีท่านผู้บริหารมาอยู่กับเราทุกกรม รวมทั้งท่านปลัดฯ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรก็เรามาคุยกันกับท่านปลัดฯ และ
ท่านผู้บริหารนะครับ กระทรวงการต่างประเทศมีสถานทูตเกือบ 100 แห่งทั่วโลก เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นจะต้องใช้
กลไกตัวนี้นะครับ ในการท าให้สิ่งที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่า เสริมสร้างภาพลักษณ์กลับมา  

เพราะฉะนั้นเราต้องท างานกันเป็นทีม มี Team Thailand ซึ่งนอกเหนือไปจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว   
เรายังมีส านักงานที่สังกัดอยู่กับสถานทูตเกือบทั้งร้อยแห่งนี้จ านวนมากนะครับ และสามารถที่จะมาเสริมพลังกัน
เพ่ือสร้างการดึงดูดการลงทุน การค้าการขาย รวมทั้งเรื่องของการศึกษากลับมาสู่ประเทศไทย 

สถานทูตหรือนโยบายต่างประเทศจะต้อง reach out แล้วก็ very proactive นั่นก็คือจะต้องวิ่งไปหาเขา  
ไม่ใช่นั่งรอให้เขามาหาเรา เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันและในอนาคตเราต้องการเห็นการนโยบายต่างประเทศและ
ข้าราชการของสถานทูต proactive นะครับ ออกไปหา counterpart ออกไปเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ 

เพราะฉะนั้นสิ่งส าคัญท่ีสุด private sector ครับ มีความส าคัญคือภาคเอกชน ผมพูดเสมอว่า บนพ้ืนฐานของ 
value chain นะครับ จะมีปัจจัยส าคัญอยู่ 2 ประการ ประการที่ 1 คือ ภาครัฐจะต้องเป็น facilitator เราต้อง 
facilitate  ผู้ที่เป็น real player ก็คือ private sector หรือภาคเอกชน จะเป็นตัวเล่นที่ส าคัญ เพราะฉะนั้นผม
อยากเห็น แล้วก็ไดห้ารือกับท่านผู้บริหารของกระทรวงฯ หลายครั้งแล้วว่า ผมต้องการให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ท างานร่วมกันอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ภาครัฐจะ facilitate ตรงนั้นคือจุดส าคัญ ในขณะที่ภาคเอกชนจะต้อง 
proactive ด้วยเช่นกัน ก็คือจะต้องร่วมกับภาครัฐในการเป็น real player เพ่ือดึงดูดแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ผมเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ไกลเกินเอ้ือมนะครับ เพราะว่าประเทศไทยมีศักยภาพ 
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ผมมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ location ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 
ที่ส าคัญ ท่านคงจะทราบว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในกึ่งกลาง ขณะนี้ สิ่งเดียวทีผ่มจะกล่าวต่อไป เราทั้งมี connection 
กับอาเซียน และอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) มูลค่า 2 พันล้าน ขณะเดียวกันเราเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของ 
BIMSTEC ซึ่งก าลังพูดถึงตลาดที่อยู่ในเอเชียใต้นะครับ คือ อินเดีย และประเทศท่ีอยู่ในเอเชียใต้ มูลค่า 2 พันล้าน
ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ประเทศไทยอยู่ตรงจุดกลางเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเราสามารถ connect ทั้ง 2 ภาค 
ทั้ง East และ West ได้ รวมทั้งภาคใต้ด้วยเพราะว่าเราใกล้ชิดกับทางประเทศที่อยู่ใน South Pacific  

ท่านจะเห็นว่าจุดเด่นของประเทศไทย ศักยภาพที่ส าคัญ นั่นคือความเป็นยุทธศาสตร์ของโลเคชั่น และนั่นก็คือ 
จุดแข็ง เพราะฉะนั้น ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ผมจะมุ่งเน้นและสถานทูตเองก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของ 
การบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือให้เกิด supply chain ที่เราเป็นผู้ผลิตด้วยแล้วมีการผลิตมาจากประเทศ
เพ่ือนบ้านแต่ทุกอย่างจะต้องมาผ่านที่เรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งอันนี้ สอดรับกับสิ่งที่ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่อง Ignite Thailand 

Ignite Thailand ที่เราจะเป็นศูนย์กลาง เป็น hub ของ 8 สาขา ทั้งในเรื่องของการคมนาคม อาหาร ท่องเที่ยว 
การแพทย์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วจะอยู่ในศักยภาพที่เราท าได้ทั้งนั้น แต่ผม add สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นสถานทูต
และกระทรวงการต่างประเทศผลักดันด้วย การเป็น hub ของประเทศไทย ไม่ได้น ามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับ
ประเทศแตเ่พียงอย่างเดียว ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีศักยภาพ ไฮไลท์หรือเน้นบทบาทของประเทศไทยในการเป็น 
key player ในเรื่องของการแก้ปัญหาในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เพราะฉะนั้น hub ทั้ง 8 สาขาจะเป็นตัว 
drive growth ให้กับภูมิภาคด้วย ผมมองเช่นนั้น  

เพราะฉะนั้น นอกเหนือไปจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับทวิภาคีแล้ว ขณะนี้ สิ่งที่ผมพยายามพูดกับประเทศ
ที่เป็นพันธมิตรของเราหรือเป็นมิตรประเทศของเรา คือ นอกเหนือไปจากการร่วมมือทางด้านทวิภาคีแล้วผมยัง
อยากเห็นประเทศไทยร่วมมือกับมิตรประเทศในแต่ละองค์กรในแต่ละ regional grouping นะครับ ช่วยกันท างาน
เพ่ือให้สร้างผลส าเร็จแล้วก็สร้าง prosperity ให้เกิดข้ึนกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่เราเป็นสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นใน
กรอบของความร่วมมือในระดับภูมิภาคก็จะมีทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้นเราจะเน้นบทบาท
และจะแสดงให้ทั้งประชาคมโลกได้เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะท าตรงนั้น 

สิ่งส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือการได้ market access ก็คือ FTA นะครับ รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทย 
ท าความตกลง FTA เพ่ือผลประโยชน์ เพ่ือการเจรจาด้านการค้า เพื่อให้กระตุ้นการค้าที่ระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศที่เป็นสมาชิกรวมทั้งประเทศที่มีความตกลง FTA กับเราด้วย สามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ 
นอกจากนั้น ผมอยากเห็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการให้ค าแนะน าที่ส าคัญกับนักธุรกิจ
ผู้ประกอบการของประเทศไทยนะครับ ผลักดันให้เขาได้ใช้ประโยชน์จาก FTA ที่เราเป็นภาคีกันอยู่นะครับ
นอกจากนั้น ผมยังมองถึง emerging market นะครับ 
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เพราะฉะนั้นตลาดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นตลาดเก่าที่เราพ่ึงอยู่ แต่ว่าตลาดใหม่ เราก็ต้องการท า FTA กับตลาดใหม่ 
เช่น กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศเอเชียกลาง และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มประเทศเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่จะมีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับ 

ผมเองจะพยายามไปบุกตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่ หรือ emerging economy ให้มากที่สุด แล้วก็ปูพ้ืนฐานเพื่อให้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเดินทางไปและไปเจรจาเพื่อให้การเยือนของท่านประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม นอกนั้นเราก็ยังมี Friends From Thailand เราจะผลักดันให้คนไทยมีบทบาทมากขึ้นในแต่ละประเทศ
เข้าไปเป็นมิตรกับเขาแล้วก็ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับประชาชนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชนก็คือ Friends of Thailand 

การท่องเที่ยวเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญ เป็น low hanging fruits เพราะฉะนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
จะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้การท่องเที่ยวขยายตัว 
ท่านจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายหลายอย่างออกมาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว เช่น เรื่องของการให้ Visa free กับ 
90 ประเทศ รวมทั้งขยายเวลาในการอยู่ของนักท่องเที่ยวจาก 30 วันเป็น 60 วัน เพราะฉะนั้น ตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา เพราะว่าเกือบ 20% ของ GDP มาจากการท่องเที่ยว นอกจากนั้น รัฐบาล
ยังมีนโยบาย 6 Countries, 1 Destination ซึ่งจะร่วมมือกับประเทศในกลุ่มที่มีชายแดนติดต่อกัน CLMV แล้วก็
อาเซียนนะครับ เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีบทบาทเด่นมากในเรื่องการท่องเที่ยว เราไม่ได้หวง เราต้องการ share experience 
กับเรื่องของการท าโปรโมททางด้านการตลาด ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเองก็ต้องการ 
experience ในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเราจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น ทั้งหมดนี้นะครับจะท าให้ประเทศไทยสามารถ
กระตุ้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเก่ียวเนื่องได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะกังวลเรื่องของด้าน 
ความมั่นคง เมื่อเราเปิดประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา 

อันนี้เป็นแผนการที่อยู่ใน pipeline ของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วว่า เราจะใช้ระบบ ETA หรือ Electronic 
Traveling Authorization เพ่ือเก็บข้อมูล ไม่ใช่คอนโทรลนะครับ แตจ่ะเป็นการมอนิเตอร์นักท่องเที่ยวหรือบุคคล
ใดก็ตามที่เดินทางเข้าประเทศ เพ่ือสามารถท่ีจะ track ได้ว่าเขาเดินทางไปไหนบ้างแล้วมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับ 
เพ่ือน ามาประมวลแล้วก็ก าหนดขั้นตอนในการรักษาความมั่นคงของประเทศนะครับ 

Soft Power เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่สามารถจะช่วยให้กับประชาชนสามารถท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่อง Soft 
Power แล้วเป็นการโฆษณานะครับ marketing ขายประเทศไทย แต่ผมมองว่า Soft Power เองต้องเป็นลักษณะ 
2 ways เพราะว่าการที่มีการแลกเปลี่ยนทางด้าน Soft Power มันจะน ามาซึ่งสิ่ง ๆ หนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมีคุณค่า 
นั่นก็คือ creativity ซึ่งผมอยากเห็น แต่ผมอยากเห็น Soft Power ที่เรามีอยู่มากมายสามารถยกระดับ add 
value เข้าไปท าให้เกิด creativity หรือเป็น creative economy เพ่ิมมากข้ึนจากการท่องเที่ยวจากการมีนโยบาย
เรื่อง Soft Power 
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การดูแลคุ้มครองคนไทยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถือเป็นหนึ่งหน้าที่ที่เราต้องการเห็น แล้วการดูแลคุ้มครองคนไทย
จะต้องทันกับเหตุการณ์นะครับ ท่านจะเห็นได้ว่าในอดีตเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของโลกมีสิ่งที่ 
เกิดข้ึนมาอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงคราม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่กระจาย หรือ
ระบาดของโรค เพราะฉะนั้นมาตรการการคุ้มครองคนไทยส าหรับกระทรวงการต่างประเทศแล้วมีความส าคัญ  
พวกเราต้องการคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปอยู่ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

2. การกลับมามีบทบาทน าของไทยในภูมิภาคและประชาคมโลก 

ขณะเดียวกันเราต้องการแสดงบทบาทน าเป็น key player ในแต่ละภูมิภาค ให้ความอนุเคราะห์สอดคล้องไปกับ
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เพ่ือมวลมนุษยชาติของโลกเป็นสิ่งที่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เรา
อยากจะมีบทบาทนะครับ ทีนี้หลังจากท่ีผมพูดในเรื่องของการดึงดูดหรือการเสริมสร้างภาพลักษณ์กลับมาหลังจาก
ที่เราห่างหายไปจากเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ตอนนี้เราก็ต้องการที่จริง ๆ ผมแตะไปเล็กน้อยแล้วในเรื่องที่เรา
ต้องการมีบทบาทในกลุ่ม ใน regional grouping หรือในอนุภูมิภาคที่เราเป็นสมาชิก  

อาเซียนนะครับ เป็นองค์กรที่เป็นเสาหลักเลยก็ว่าไดน้ะครับ แต่จริง ๆ แล้ว อาเซียน ประเทศไทยเป็น founder 
ของอาเซียน อาเซียนเกิดข้ึนที่กรุงเทพฯ Bangkok Declaration ขณะเดียวกัน พัฒนาการของอาเซียนเริ่มมาจาก
ประเทศไทยเปลี่ยนจากความขัดแย้งทาง political ideology ไปเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสมัย 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีการพัฒนาต่อไปถึงเรื่องของ sustainable development ซ่ึงตรงนี้ แสดงให้เห็นถึง
บทบาทท่ีชัดเจนและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้นเราจะร่วมมือกับ
อาเซียนต่อไป การร่วมมือกับอาเซียนจะท าให้เรามีศักยภาพมากข้ึน มีพลังมากข้ึนนะครับ นอกจากนั้น อาเซียน 
ยังมีความส าคัญกับประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นตลาด มีการค้าขายสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกกับเรานะครับ 

ในเรื่องของ regional แล้วก็ global geopolitics อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ใน 
position ที่แข็งแกร่งนะครับ ทั้งในเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็ location ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังมี very 
unique position เราเป็นประเทศที่ไม่มีศัตรู เราเป็นมิตรกับทุกประเทศ ตรงนี้คือจุดแข็งของประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นเราต้องการเน้นบทบาทของเราในการช่วยกับประเทศนานาประเทศในการแก้ปัญหา ทุก ๆ ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในโลกและในภูมิภาคนะครับ  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ superpower competition ผมเชื่อว่า ประเทศไทยมีศักยภาพพอ เพราะทั้ง superpower 
ทั้งหลาย ก็รู้ว่าเราเป็นมิตรประเทศกับอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น ผมอยากเห็นบทบาทของประเทศไทย 
เป็นตัวเชื่อม หรือเป็น bridge builder เพ่ือท าให้สถานการณ์หรือ peaceful environment มันเกิดขึ้น น าไปสู่
การแก้ปัญหาอย่างถาวรในท้ายที่สุดนะครับ 

กรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในกรอบของ 
bilateral เรามีความร่วมมืออย่างเข้มข้น มีความร่วมมืออย่างดีกับประเทศเพ่ือนบ้านแบบทวิภาคี แต่ใน
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ขณะเดียวกัน อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศในยุคนี้ต้องการที่จะร่วมมือกับ
มิตรประเทศในกรอบของอนุภูมิภาคด้วย ไม่ว่าจะเป็น ACMECS แม่โขง-ล้านช้าง BIMSTEC อย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 

RCEP เป็นเขตเศรษฐกิจเสรี หรือเป็น free trade ที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีประชากรจ านวนมาก GDP เกือบจะ 
มากที่สุดในโลก เพราะฉะนั้น regional grouping เหล่านี้ หรือกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเหล่านี้ มีความส าคัญ
กับประเทศไทย 

APEC เป็นอีกกลุ่มประเทศท่ีผมมองว่ามีศักยภาพและอยากจะผลักดันให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็ง 

IPEF ผมพึ่งไปประชุมมา ได้เจอกับท่าน Secretary Raimondo ซึ่งเรียนได้เลยว่า ท่านมองเห็นบทบาทของ
ประเทศไทยที่ชัดเจนและองค์กรกลุ่มอินโดแปซิฟิกของ IPEF เน้นในเรื่องของการน าภาคเอกชนมาร่วมมือกัน
ประกอบธุรกิจร่วมกัน ตรงนี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ไทยได้มีบทบาทมากข้ึนและเป็นผลประโยชน์ที่ส าคัญของ
ไทย 

ACD ประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ เราจะมีบทบาทมากข้ึน เราได้เสนอตัวทีจ่ะเป็นประธาน เพราะฉะนั้น 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันจะท าให้เรามีบทบาทที่มากข้ึนนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

BRICS อันนี้เป็นอะไรที่ส าคัญมากนะครับ เพราะว่าเรามองว่า BRICS เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
south-south ซึ่งเราต้องการที่มีบทบาทมานานแล้ว กลุ่ม BRICS จะเรียกว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนา หรือ global 
south ก็ไม่ผิด แต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เพราะเป็น emerging economy เพราะงั้น 
เรามองว่าถ้าเราไปร่วมมือกับ BRICS ได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศสมาชิกของ BRICS แล้วเราจะมีบทบาทน า
แล้วเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกของ BRICS กันเอง และเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
ของ BRICS กับกลุ่มประเทศภายนอกของ BRICS ได้ในกลุ่มประเทศท่ีเราเป็นสมาชิกอยู่ 

OECD เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ประเทศไทยต้องการที่จะเป็นสมาชิกเพราะการที่เป็น OECD จะแสดงให้ประชาคมโลก
ได้เห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยที่แท้จริง เราสามารถท่ีจะมีการพัฒนาศักยภาพของเราให้เป็น professional 
มากขึ้น มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และตรงนั้นก็คือจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต 
รวมทั้งจะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะมีความร่วมมือในทุก ๆ มิติ  
กับประชาคมของโลก 

ในกรอบของ UN เราเป็นประเทศเล็ก และเราก็ต้องการเพ่ือนฝูงในการที่จะมีความร่วมมือกันผลักดันให้ UN  
นะครับ สามารถท่ีจะยังประโยชน์ให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศเล็ก ๆ เช่นเรา หรือเป็นกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนานะครับ 

Issue ส าคัญไม่ว่าจะเป็น human rights ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมให้ความส าคัญ และอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่า 
ในท้ายสุดแล้ว เมื่อเราต้องการที่จะท าความตกลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FTA หรือ OECD กับสหภาพยุโรป เราก็ต้องให้
ความส าคัญกับเรื่อง human rights  
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เรื่องของ New Challenges ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change การพัฒนา AI และ SDGs สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในนโยบาย แล้วก็ความพยายามท่ีผมจะผลักดันให้กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทมากข้ึน
ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
 
 

3. ความส าคัญของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดไทยและใกล้เคียง 

ข้อทีส่าม ซึ่งมีความส าคัญนะครับก็คือประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยและใกล้เคียง 
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทีเ่กิดข้ึนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน 
จะท าให้เรามีศักยภาพมากข้ึน เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ปัจจัยตรงนี้เป็นปัจจัยที่ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดความมั่นคง
ของประเทศเรานะครับ จริง ๆ แล้วจุดนี้เป็น priority ด้วยซ้ าเพราะว่า เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเรื่องพม่า ความม่ันคง
ของตามบริเวณชายแดนเป็นสิ่งที่เราต้องการและแสวงหา  

เพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน เราต้องการเสริมสร้างสันติสุขร่วมกันนะครับ เรื่อง
ชายแดนที่มีสันติสุข อย่างที่ผมเรียน มีเสถียรภาพเพ่ือท าให้พ่ีน้องที่อยู่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านมีสันติ
สุข แล้วก็สามารถท่ีจะร่วมมือกันแสวงประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับ 

เรื่องความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวอย่างที่ผมเรียนแล้ว Six countries, One destination ก็จะเป็นอีก 
จุดหนึ่งที่จะท าให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน สามารถท่ีจะท าธุรกิจในเรื่องของ
การท่องเที่ยวร่วมกันได้นะครับ การคมนาคมรถไฟความเร็วสูงจะน ามาซึ่งการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่น แล้วก็จะ
เป็นสิ่งที่มาช่วยผลักดันให้แนวคิดท่ีประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของโลจิสติกส์ประสบความส าเร็จนะครับ 

Soft Power กับประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่ามีความส าคัญเพราะจริง ๆ แล้วเราก็มี เรา share 
value ของวัฒนธรรมเดียวกัน เพราะฉะนั้นการ integrate การสร้าง creativity ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ 
Soft Power เป็นตัวน าจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมีความมั่นคงยิ่งข้ึนนะ
ครับ 

ความร่วมมือในส่วนของประเทศลาวนะครับ ยังมีความร่วมมือในเรื่องของพลังงานสะอาด เพราะลาวเป็น Battery 
of Asia และลาวก็ต้องมีความร่วมมือกับเรา นโยบายส าคัญของรัฐบาล ณ ขณะนี้ก็คือ พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยในเรื่อง renewable energy เราพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศลาวกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา
และแหล่งของ renewable energy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลม เรื่อง solar energy พลังน้ า เป็นต้น นะครับ 

ในส่วนของมาเลเซีย มีความส าคัญเพราะเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพใกล้เคียงกับประเทศไทย การแก้ปัญหาของ
ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ นอกเหนือไปจากการมี dialogue ที่ชัดเจนแล้ว ผมมองว่าการร่วมมือกับประเทศ
มาเลเซียในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตอนใต้ของประเทศไทยร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตอนเหนือของ
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ประเทศมาเลเซียจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชน ส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน  
เมื่อเศรษฐกิจดีความคิดที่จะเป็นปฏิปักษ์กันก็จะลดลงนะครับ 

ในส่วนของกัมพูชา เราต้องการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายทางด้านชายแดนรวมทั้งลาวด้วยนะครับ การค้าขาย
ชายแดน เราก าลังจะเปิดกงสุลใหญ่ที่เสียมราฐ เพ่ือให้มีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างประชาชนกับ
ประชาชนทั้งสองประเทศ ความร่วมมือในเรื่องของการก าจัดฝุ่นควัน PM2.5 การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  
อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า ผมต้องการเห็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบร่วมกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็น
อีกอันหนึ่งที่เราต้องการที่จะผลักดัน 

ในส่วนของเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและการสู้รบอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้ว จะมีผลอย่างมาก
ต่อความมั่นคงตามบริเวณชายแดน สันติสุขที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็น เพราะมันจะท าให้
ความมั่นคงบริเวณชายแดนและผลกระทบจากประเทศไทยน้อยลงนะครับ นอกจากนั้น ประเทศเมียนมาเอง เราก็
ต้อง priority จริง ๆ ก็คือความมั่นคง อย่างที่ผมเรียนแล้ว มีอีกหลาย issues นะครับที่เราต้องการแก้ไข  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ call center ธุรกิจสีเทาทั้งหลายนะครับ  

เพราะฉะนั้น ความร่วมมือกับประเทศเมียนมาตรงนี้เราก็ต้องพัฒนาต่อไป ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเป็น  
key player ในการสร้าง peace dialogue ให้เกิดข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ เมียนมา ก็มีความส าคัญ เพราะฉะนั้นเราก็จะคงมุ่งเน้นในเรื่องของการ
ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อไป แต่ต้องเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับนะครับ เราอยากเห็นการยุติการสู้รบ
ในประเทศเมียนมานั่นคือสิ่งส าคัญท่ีสุด และเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะผลักดัน ผมคิดว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้มีความเปราะบาง เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อย ๆ ท าต่อไปในอนาคตครับ 

ขออนุญาตสรุปว่า นโยบายส าคัญท่ีผมอยากเห็นก็คือ 3 ส่วนนะครับ ส่วนที่ 1 คือเรื่องของการเมือง เราจะเน้น
บทบาทของประเทศไทยให้เข้มข้นขึ้น และเป็น key player ในประชาคมโลกให้มากขึ้น นั่นคือการสร้างบทบาท
และสร้างเกียรติภูมิให้กลับมาสู่ประเทศไทย  

ส่วนที่ 2 ความร่วมมือทางด้านธุรกิจเราต้องการมุ่งเน้นให้การผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในเรื่องของ
การท าธุรกิจร่วมกันมีผลเป็นรูปธรรม สร้างความอยู่ดีกินดีลงไปถึงรากหญ้าของประเทศนะครับ  

ในส่วนที่ 3 ก็คือเรื่องของสังคม ผมต้องการเห็นประชาชนของประเทศทั้งสองที่เรามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น 
มากยิ่งขึ้น เพราะมันเป็นพ้ืนฐานปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยั่งยืนนะครับ และ
ทั้งหมดนี้ก็คือ Re-ignite Thai Foreign Policy ครับ ขอกราบขอบพระคุณนะครับ  

***** 

  


